

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO LĨNH NAM TƯỢNG NIỆM THÁNH TỔ HAI BÀ TRUNG.



MIDWAY CITY – Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ vừa có thêm một Liên Đoàn mới mang tên Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam. Sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3, 2023, Liên Đoàn đã tổ chức buổi chào cờ và tưởng niệm hai nữ anh hùng dân tộc, Bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị tại Tony Lam Pak một công viên nằm trong thành phố Midway, trung tâm khu Little Saigon.

Trưởng Đặng Ngọc Trân, Liên Đoàn Trưởng cho biết, “Liên Đoàn Lĩnh Nam được thành lập vào ngày 11 tháng 12, 2022 tức là mới ba tháng nay. Số đoàn sinh khoảng 25 em, trong đó có các Sói Con, Chim Non và Thiếu Nữ. Liên Đoàn Phó là Trưởng Trần Chí Hồng Tiên. Liên Đoàn cũng được sự cộng tác của các Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương), Trưởng Tammy Nguyễn (Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ), Trưởng Sonny (Cựu Liên Đoàn Trưởng Quang Trung, Ngọc Hồi).

“Chúng tôi cũng mời được một số Trưởng vào Ban Cố Vấn, trong đó có các Trưởng Hồ Đăng (Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Hội Đồng Trung Ương), Trưởng Nguyễn Tư Nhân (Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương Hội Đồng Trung Ương và cũng là huynh trưởng Liên Đoàn Lam Sơn).”

Từ trước đến nay chưa có Liên Đoàn Hướng Đạo nào tổ chức lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng, nay Liên Đoàn Lĩnh Nam đi tiên phong trong việc này hẳn phải có lý do?

Trưởng Đặng Ngọc Trân giải thích với Viễn Đông, “Sau khi nhà Hán thôn tính toàn lãnh thổ Lĩnh Nam, năm 40 sau Công Nguyên, Hai bà Trưng khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Hán. Cuộc khởi nghĩa đã được toàn dân hưởng ứng. Sau khi chiếm được 65 thành trì của nhà Hán tại các quận Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ Hợp Phố (thuộc Quế Lâm) và Nam Hải, hai bà Trưng xưng Vương với câu hịch nổi lại nghiệp xưa vua Hùng, lập tên nước Lĩnh Nam, đóng đô tại Mê Linh (gần Hà Nội ngày nay). Năm 42 sau Công Nguyên, nhà Hán sai Mã Viện tái chiếm Lĩnh Nam. Cuộc chiến kéo dài suốt một năm. Vì yếu thế, vương quốc non trẻ Lĩnh Nam đã thất bại đưa đến sự kết liễu cuộc đời của hai bà tại Hát Giang, Cẩm Khê vào năm 43 sau Công Nguyên.

“Vì thế chúng tôi coi hai Bà là Thánh Tổ của Liên Đoàn, và hôm nay chúng tôi tổ chức Lễ Tưởng Niệm hai Bà là để hướng các em đoàn sinh tìm về cội nguồn dân tộc, biết được các vị anh hùng của chúng ta đã có công giữ nước, chống quân xâm lược ngoại bang, vì nếu không giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam thì các em sẽ không biết về nguồn cội của mình.”

Buổi lễ diễn ra trước tiên với lễ chào cờ Hướng Đạo. Các Trưởng cũng như các đoàn sinh và phụ huynh có mặt nghiêm chỉnh chào lá cờ Hướng Đạo được hai đoàn sinh kéo lên đỉnh cột cờ, trong lúc đó các Trưởng và đoàn sinh hát vang bài ca Hướng Đạo. Sau đó, Liên Đoàn Trưởng Đặng Ngọc Trân đọc “Lời Hứa Hướng Đạo,” nam đoàn sinh Noah và nữ đoàn sinh Quỳnh Như đọc tiểu sử hai Bà bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong buổi lễ này, Trưởng Trung (Ấu trưởng) vì bận việc gia đình nên không thể liên lạc thường xuyên với Liên Đoàn Lĩnh Nam được nên Trưởng Trung sẽ bàn giao trách vụ cho Trưởng Sonny coi sóc các em ngành Ấu. Trưởng Trung đã trao lại cờ hiệu ngành Ấu cho Liên Đoàn Trưởng Đặng Ngọc Trân và Liên Đoàn Trưởng cảm ơn Trưởng Trung rồi trao cờ hiệu lại cho Trưởng Sonny để anh chính thức đảm nhiệm chức vụ mới. Mọi người vỗ tay chào mừng Trưởng Sonny.

Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Tiếp đến, các Trưởng và các em đoàn sinh cũng như phụ huynh đến trước bàn thờ thắp hương tưởng niệm hai Bà Trưng. Trước bàn thờ hai Bà, Liên Đoàn Trưởng Đặng Ngọc Trân thay mặt Liên Đoàn Lĩnh Nam thắp hương và khấn nguyện: “Liên Đoàn Lĩnh Nam xin cầu nguyện Ông Trên, anh linh Quốc Tổ hộ trì cho chúng con. Kính dâng hương.”

Sau đó, mọi người cùng chụp chung tấm hình lưu niệm nhân ngày kỷ niệm đặc biệt này, và tiếp theo có buổi họp Liên Đoàn trước khi dùng cơm trưa và giải tán.

Trưởng Tammy Nguyễn, Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của Trưởng về Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam, “Liên Đoàn Lĩnh Nam mặc dù mới thành lập nhưng các Trưởng và phụ huynh rất có lòng với truyền thống Việt Nam của mình. Do đó các Trưởng và các phụ huynh đã cố gắng rất nhiều thực hiện buổi lễ này để các em hiểu về nguồn gốc của mình. Liên Đoàn Lĩnh Nam là một trong 10 liên Đoàn của Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ.”

Phong trào Hướng Đạo do Huân Tước Robert Stephenson Smyth Baden-Powell người Anh thành lập vào tháng 8 năm 1908, và hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có phong trào Hướng Đạo. Hướng Đạo là một tổ chức có quy củ, điều luật rõ ràng, không tham gia chính trị nhưng chủ trương hướng các em đoàn sinh luôn trung thành với quốc gia và tôn giáo của mình. Hướng Đạo là một tổ chức huấn luyện các thanh, thiếu niên độc đáo nhất, hữu hiệu nhất giúp các em trưởng thành trong tư tưởng, lời nói và việc làm để trở nên một công dân hữu ích cho đất nước và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Một số vị Quốc Trưởng, Tổng Thống, Thủ Tướng các quốc gia đã từng là một Hướng Đạo Sinh.

Quý phụ huynh muốn cho con em gia nhập Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam xin liên lạc với Liên Đoàn Trưởng Đặng Ngọc Trân, điện thoại (714)717-5830.

THANH PHONG